



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เชื้อโคโรนาไวรัสในจีน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น ยืนยันว่าผู้ป่วยวัย 61 ปี ที่ติดเชื้อปอดอักเสบเสียชีวิตเป็นรายแรกนับตั้งแต่มีการระบาดเมื่อเดือนธ.ค. 2562 ส่วนผู้ป่วยจากทั้งหมด 41 ราย มี 7 ราย อาการน่าเป็นห่วง ขณะที่ 2 รายกลับบ้านแล้ว ที่เหลืออาการทรงตัว ทั้งนี้ผู้ป่วยรายที่เสียชีวิตรายแรกเคยตรวจพบเชื้อในช่องท้องและโรคตับเรื้อรัง หลังติดเชื้อปอดอักเสบมีอาการทรุดตัวลงต่อเนื่อง จนกระทั่งหัวใจล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ โดยสถานการณ์ในต่างประเทศ วันที่ 11 ม.ค. 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 59 ราย 41 ราย ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย อาการรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤต 7 ราย อาการดีขึ้นออกจาก รพ.แล้ว 2 ราย ผู้สัมผัสที่อยู่ภายใต้การสังเกตอาการ 739 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 419 ราย ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน

วันที่ 12 ม.ค.63 เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง พบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นเข้าได้กับเกณฑ์ 67 ราย อาการดีขึ้นออกจาก รพ. แล้ว 52 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 48 ราย พบเชื้ออื่นที่ไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วันที่ 10 ม.ค. 2563 ประเทศสิงคโปร์ พบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย อยู่ในรพ.เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 9 ม.ค. 2563 ประเทศไต้หวัน พบผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์การเฝ้าระวัง 13 ราย อาการดีขึ้นออกจาก รพ.แล้ว 11 ราย ยังอยู่รพ. 2 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 8 ม.ค. 2563 สาธารณรัฐเกาหลี พบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และติดตามอาการผู้สัมผัส 29 ราย โดยประเทศต่างๆ ใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ม.ค. 2563 รวม 9,122 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม 8 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการรักษาที่รพ.เอง 4 ราย รวม 12 ราย ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง และกลับบ้านแล้ว 8 ราย โดยผู้ป่วย 9 รายทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุแล้วว่าไม่ใช่โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้สิ่งที่ดำเนินการแล้ว คือ ประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนดำเนินงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างใกล้ชิด, การแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน บน website กรมควบคุมโรค, การหารือกับสายการบิน ประเด็นการคัดกรองผู้เดินทางก่อนขึ้นเครื่อง และการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อภายในเครื่องบินทุกเที่ยวบินที่มาจากเมืองอู่ฮั่น, การประสานงานกับสถานทูตจีนเพื่อขอความร่วมมือให้เป็นสื่อกลางในการดูแลสุขภาพนักเดินทางชาวจีน นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และแนวทางเวชปฏิบัติกรณีผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งแจ้งช่องทางส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้สงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข เผยแพร่สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับสาธารณสุขชน, สืบหาความพร้อมของห้องแยกความดันลบ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ส่วนสิ่งที่กำลังดำเนินการ คือ ติดตามอาการผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 40 ราย และรวบรวมข้อมูลสำหรับการติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ 145 ราย, ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผู้ป่วยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และเฝ้าระวัง ส่งต่อผู้ป่วยสงสัยจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไปยังรพ.ที่กำหนด ส่วนประเด็นที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไป คือ การประชุมหารือ แนวทางการเตรียมการและการทำงานในระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เช่น ก.การท่องเที่ยวฯ ก.คมนาคม และก.การต่างประเทศ

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 12 ม.ค. 2563 ว่า ปริมาณฝุ่นในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 27 พื้นที่ แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินมาตรฐาน 19 พื้นที่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ยกเว้นบริเวณที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 19 แห่ง หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตามความเหมาะสมและความจำเป็น ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลสุขภาพประชาชน และให้ทุกเขตเร่งปฏิบัติการลดฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เว็บไซต์ bluechipthai, mthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 ได้แก่ โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรกระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เป็นต้น คาดว่าในช่วงนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล มีโอกาสได้รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน และตำรวจจราจร</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก, TNN, INN</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่สะดวก เข้าถึงง่าย และให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงมีการปรับรูปแบบการบริการให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอนาน โดยตั้งแต่ 6 ม.ค.-31 มี.ค. 2563 มีผู้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” หรือ “DR.Ganja in TTM” กว่า 7,000 คน ตั้งแต่ 6 - 10 ม.ค. 2563 ให้บริการแล้ว 2,280 ราย โดยจ่ายยาน้ำมันกัญชา 4,200 ขวด ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 670 ซอง ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 82 ซอง และตำรับสุขไสยาสน์ 30 ซอง ทั้งนี้ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำคลินิกกัญชา ซึ่งการรักษาจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน อสม.กาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ลงนาม MOU กับ มทร.พระนคร ซึ่งได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกั้น) กัญชาทางการแพทย์แล้ว จะใช้พื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นเขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา</p>	-
<p>ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตไพล่ สสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,194 คน เรื่องการรับมือภัยแล้ง โดยร้อยละ 22.19 ระบุภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และร้อยละ 10.37 ระบุรัฐบาลต้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิดบัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง เผย เตรียมปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2563 ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ เป็นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนก.พ.เป็นต้นไป เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและปัญหาฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กปน.รายงานคุณภาพน้ำประปารายวัน พบค่าคลอไรด์เกินเกณฑ์ 11 สถานีจ่ายน้ำ ทำให้น้ำมีรสเค็ม แนะนำประชาชนตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ก่อนสำรองไว้อุปโภค-บริโภค เตือนกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงบริโภคน้ำกร่อย</p>	-
<p>กมลดน้ำหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : thaiquite, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "นฤชาติ ละมุลมั่ง" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ลดน้ำหนักด้วยการเล่นเกม Fitness Boxing และ Ring Fit Adventure ซึ่งจะบังคับให้ผู้เล่นต้องขยับทุกส่วนของร่างกาย หลังเล่น 7 เดือน น้ำหนักลดจาก 101 กก. เหลือ 74.4 กก. โดยเล่นวันละ 1 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 5-6 วัน นอกจากนี้ ต้องกินให้ถูกหลักโภชนาการ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย</p>	-
<p>ส่งเสริมเครื่องสำอางสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบบออนไลน์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และฟรีเทรดโซน ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน และเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่ตลาดสากล</p>	
<p>โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังปี 2563 สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ทอล์คออฟเดอะทาวน์ -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ปี 2563 ประเทศไทยยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังโรคใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โรคติดต่ออันตราย หากเจตต้องมีการควบคุมตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาไวรัส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โรคติดเชื้อไวรัสเฮนตรา โรคซาร์ส และโรคเมอร์ส กลุ่มที่ 2 โรคติดต่อที่เชื้อมีอยู่แล้วในพื้นที่ประจำถิ่น เช่น เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ เชื้อทางโรคทางเดินอาหาร เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เชื้อโรคสมองอักเสบ และกลุ่มที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สภากาชาดไทย ได้เก็บข้อมูลไวรัสในค้างคาว พบว่ามีเชื้อไวรัส 600 ชนิด ที่ไม่ทราบชื่อ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจะไปติดต่อกับสัตว์อื่น และอาจนำไปสู่การติดต่อจากสัตว์สู่คนและคนสู่คนในที่สุด</p>	-
<p>จัดอบรม CPR สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สสจ.สุพรรณบุรีได้ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี กำหนดมาตรการเร่งรัดการสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นจัดหาเครื่อง AED ให้ครอบคลุมทุกชุมชน พร้อมจัดการฝึกอบรม CPR และการใช้เครื่อง AED แก่ประชาชนภายในจังหวัด โดยมีอาสาสมัครชุมชนอย่างน้อย 1 ต่อ 50 ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้การช่วยชีวิตฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติได้ทันเวลาที่ ขณะรอคอยความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลและทีมแพทย์ฉุกเฉิน</p>	-
<p>วิ่งไต่ยุ้ง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุ้งลาย “วิ่งไต่ยุ้ง” บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและสนับสนุนการออกกำลังกาย</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

